

OECD คาดการณ์ GDP ของอิสราเอลจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต



องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development) ระบุในรายงานที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าเศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลฟื้นตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่งในช่วงปี ๒๕๖๔ โดยเฉพาะภาคส่วนไฮเทคของอิสราเอล และคาดการณ์การเติบโตได้อย่างดีของ GDP ของประเทศในปีหน้า รายงานสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของอิสราเอลจะเติบโตถึง ๖.๓ เปอร์เซ็นต์ในปี ๒๕๖๔, ๔.๙% ในปี ๒๕๖๕ และ ๔% ในปี ๒๕๖๖ อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังขึ้นกับภาวะการระบาดของโควิด-๑๙ ที่กำลังมีความเสี่ยงสูงทั่วโลก รายงานยังเน้นย้ำปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในอิสราเอล

รายงานของ OECD ก่อนหน้านี้อันเมื่อเดือนพฤษภาคม ระบุว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของอิสราเอลมาจาก “อัตราการฉีดวัคซีนที่สูงมาก” ของประเทศ รายงานยังคาดการณ์ การเติบโตที่แข็งแกร่งจากการส่งออกเทคโนโลยีของอิสราเอล แต่เตือนว่าเศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวแต่อาจช้าลงหากมีสถานการณ์การระบาดใหญ่ของ COVID-๑๙ อีกครั้ง หรือมีการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อต่อเนื่องมากกว่าที่ประมาณการ

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในหมู่ชุมชนอัลตราออร์ทอดอกซ์และอาหรับของอิสราเอล (Ultra-Orthodox and Arab Israeli communities) โดยเสริมว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในอิสราเอลเป็นอุปสรรคของระบบเศรษฐกิจก้าวหน้า นอกจากนี้ รายงานยังระบุถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสาธารณะที่เข้มแข็ง โดยกล่าวว่า "ปัญหาการจราจรติดขัดเป็นปัญหาใหญ่ในอิสราเอล"



เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับประเทศ OECD เรียกร้องให้อิสราเอลดำเนินการปฏิรูปต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดย OECD แนะนำให้เน้นที่ "การเพิ่มทักษะและการศึกษา"

ที่มา: y net ๑ Dec ๒๐๒๑, www.imf.org

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอิสราเอลต้องฝ่าฟันไปท่ามกลางอุปสรรควิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ อีกทั้งความขัดแย้งและความไม่สงบตามแนวชายแดน แต่อัตราการเติบโต GDP ของอิสราเอลอยู่ที่ ๖.๓ % นับว่าเป็นอัตราเติบโตที่ดี เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต ๕.๙% ที่เป็นอัตราเฉลี่ยโลก ปี ๒๕๖๔ ในขณะที่คาดการณ์ประเทศยักษ์ใหญ่ เช่น อินเดีย จะมีอัตราการเติบโต ๑๒.๕๔% จีน ๘.๔๓% และสหรัฐฯ ๖.๓๘%

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ

๒๔ ธ.ค. ๖๔

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม